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พ้ืนท่ีเรียนรู้
สู่อุดมศึกษา

	 ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ 

ครั้งที่	5/2564	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2564	 

ไดมี้การนำาเสนอความคบืหนา้การดำาเนินงานของ 

บริษัท อ่างแก้ว โฮลด้ิง  จำากัด ที่มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2560	 โดยการ 

อภปิรายของกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุ ิ

ในครัง้นี	้ทำาให้ผมทราบวา่ในอดตีผมเขา้ใจผดิไป 

ในเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งบริษัททำาธุรกิจ	 

เพื่อนำาทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

มาออกสู่ตลาด	 หรือนำามาสร้างประโยชน์ให้แก่

สังคม	 โดยผมเข้าใจผิดแบบดับเบิ้ลทีเดียว	 คือ	 

(1)	การเข้าใจผดิเรือ่งเปา้หมายของการลงทนุ		และ 

(2)	การเขา้ใจผดิในความเข้าใจเร่ืองทรัพยส์นิทาง

ปญัญาท่ีเป็นเป้าหมายของกจิการนี	้ซึง่เมือ่ไดร้บัฟงั 

การอภิปรายเรื่องนี้ในทั้งหมดแล้ว	ผมตีความว่า	 

บริษัท	อ่างแก้ว	โฮลดิ้ง	จำากัด	จะทำาหน้าที่เป็น	 

“พ้ืนท่ีทำางานในชีวิตจริง” (Real   sector) ใหแ้กน่กัวชิาการในมหาวทิยาลยั	ทัง้ทีเ่ปน็อาจารย	์นกัวจิยั	และนกัศกึษาใหไ้ดฝ้กึวทิยายทุธในการเช่ือมโยง

ความสรา้งสรรคแ์ละสมรรถนะทางวิชาการ	เพือ่เข้าสู่การทำามาหากนิและการทำาประโยชนใ์หแ้กส่งัคม	ซึง่เปน็กลไกทีอ่ดุชอ่งโหวข่องมหาวทิยาลยั

ทีล่อ่งลอยอยูใ่นความกา้วหนา้ทางวชิาการ	และชวีติวชิาการทีเ่ปน็	“พ้ืนท่ีปลอดภัย” (Safety   zone) เทา่กบัวา่	บรษิทั	อา่งแกว้ฯ	นี	้ไดท้ำาหนา้ที	่ 

“พ้ืนท่ีเส่ียงสูง” (High risk zone)	 ให้กับคณาจารย์	 นักวิจัย	 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทดลองวิทยายุทธ	 ซึ่งเป็นกลไก 

ท่ีจะชว่ยใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัไดม้โีอกาสในการทดลองทำางานวชิาการในชวิีตจรงิ		จะไดท้ราบวา่จะประสบความสำาเรจ็หรือลม้เหลว

ด้วยตนเอง	

	 กิจกรรมที่บริษัท	อ่างแก้ว	โฮลดิ้ง	จำากัด	ได้ให้การสนับสนุน	คือ	การนำาผลงานวิจัยของนักวิชาการของ	มช.	ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

ต่อสังคม	โดยคาดการณ์ว่าภายในอีก	2	-	3	ปีข้างหน้า	จะมีบริษัท	Startup	ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท	อ่างแก้ว	โฮลดิ้ง	จำากัด	 

เป็นจำานวนมาก	 ซึ่งล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโตและขยายขอบเขตและขนาดของธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น	 (Scale	 up)	 โดยการระดมทุนและ 

ระดมปญัญาจากภายนอกมารว่มกนัหนนุกจิกรรมธรุกจิเชงิสรา้งสรรค	์ซึง่ไดม้กีรรมการสภาฯ	ใหค้วามคดิเหน็วา่	หากสำาเรจ็	รอดชวีติ	และยกระดบั 

ธุรกิจ	 (Scale	 up)	 ได้ประมาณร้อยละ	 3	 ก็เป็นที่น่าพึงพอใจแล้ว	 น่ันแสดงให้เห็นว่ามีความพึงพอใจกับสภาพธุรกิจท่ีได้ริเร่ิมภายใต้	 

บรษิทั	อา่งแกว้ฯ	แมจ้ะประสบความลม้เหลวคดิเปน็รอ้ยละ	97	และประสบผลสำาเรจ็หรอืมคีวามก้าวหน้าเติบโตคดิเป็นรอ้ยละ	3	เพยีงเทา่นี้  

“ก็ถือเป็นความสำาเร็จของ มช. ในการได้จัดต้ังบริษัทน้ีข้ึนมา”

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ยุคใหม่ 
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 โดยทีป่ระชมุสภาฯ	ไดก้ลา่ววา่	เปา้หมายหรอืมาตรวดัความสำาเรจ็ไมใ่ชผ่ลกำาไรของบรษิทั	อา่งแกว้ฯ	แตเ่ปน็ผลสำาเรจ็ทีไ่ดท้ำาหนา้ที่ 

สรา้งพืน้ทีเ่รยีนรูใ้หแ้กน่กัประกอบการรุน่ใหมท่ีส่รา้งตวัจากสถาบนัวชิาการ	คอื	มหาวทิยาลยั	โดยทีห่ลายคนเปน็อาจารย	์หลายคนเปน็นกัวจิยั	 

และหลายคนเป็นนักศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์เรื่องการทำาธุรกิจมาก่อน	 เท่ากับว่าบริษัท	 อ่างแก้วฯ	 ทำาหน้าท่ี	 “ถังทราย” (Sandbox)  

ให้นักวิชาการและนักศึกษางอกงามสู่วงการธุรกิจ	ซึ่งย่อมเป็นธุรกิจ	4.0	หมายความว่า		“เป็นธุรกิจเชิงนวัตกรรมหรือธุรกิจความรู้”

 

	 มมุมองใหมท่ีม่ตีอ่	บรษิทั	อา่งแกว้ฯ	ทำาใหล้ะลาย	“พรมแดน” ระหวา่งภาควชิาการกบัภาคธรุกจิ	ใหค้นในภาควชิาการกบัภาคธรุกจิ 

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและ	 Transform	 ตนเองได้ตามความใฝ่ฝันและความถนัดของตน	 กลายเป็น	 “สะพานเช่ือม”	 ระหว่างโลกวิชาการ

กับโลกธุรกิจ					

	 ในที่ประชุมมีการพูดชัดเจนว่า	 คนในวงการวิชาการมักมีมุมมองว่า	 “กำาไรเป็นบาป” หากนักวิชาการจะข้ามพรมแดนสู่ภาคธุรกิจ	 

ต้องเปลี่ยนความคิดเป็น	 “กำาไรไม่บาป” ซึ่งพบว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านบอกว่า	 การกำากับดูแลบริษัท	 

อ่างแก้วฯ	 มิติสำาคัญที่สุด	 คือ	 มิติจริยธรรม	 ซึ่งหมายความว่าบริษัทต้องไม่เน้นที่กำาไรสูงสุด	 แต่เน้นทำาประโยชน์แก่สังคมสูงสุด	 

ท่านอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ดร.วิรไท สันติประภพ)	 จึงเสนอแนะให้พิจารณาดำาเนินการเป็น “ธุรกิจเพ่ือสังคม”  

ดงันัน้	เทา่กบัวา่บรษิทั	อ่างแก้วฯ	ตอ้งเนน้ลงทนุในบรษิทั	Startup	ทีท่ำาธรุกจิทีม่ปีระโยชน์ตอ่สงัคม	ไมเ่ปน็โทษตอ่สงัคม	ไมส่นบัสนนุแนวคดิ	 

Greed is great	แต่สนับสนุน	Social/public good is great   

	 ทำาให้บริษัท	 อ่างแก้วฯ	 นี้ทำาหน้าที่	 “เป็นสะพาน”	 ให้ทรัพย์สินทางปัญญา	 (IP – Intellectual Property)	 ของมหาวิทยาลัย	 

ไหลออกไปทำางานในภาคชวีติจรงิ	ออกไปทำาประโยชนเ์ชงิธรุกจิและสงัคม	สรา้งการเตบิโตการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมใหแ้กป่ระเทศ			

	 ผมตีความใหม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาในที่นี้	 ไม่ได้หมายความเฉพาะผลงานวิจัยและพัฒนาเท่านั้น	 แต่หมายความรวมถึงตัวคน	 

คอื	อาจารย	์นกัวจิยั	และนักศกึษา	ท่ีบรษิทั	อา่งแกว้ฯ	ทำาหน้าทีเ่ปน็สะพานใหบ้คุคลเหลา่นีเ้คลือ่นทีข่า้มพรมแดนวชิาการ	ออกไปสูภ่าคชวีติจรงิ 

ของการประกอบการ	 หลังจากฟังการอภิปรายในสภามหาวิทยาลัยในคร้ังน้ีแล้ว	 ผมเช่ือว่าทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ ่

อยู่ในตัวบุคคล	ไม่ใช่อยู่ในกระดาษ	หรือในการจดทะเบียน			

	 ทา้ยนี	้ผมรูส้กึมคีวามสขุมาก	ทีไ่ด	้“เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง” (Transformative Learning)	จากการเขา้รว่มประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ในครั้งนี้		ทำาให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ว่าด้วยมหาวิทยาลัย 4.0	และว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
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 มตกิารประชมุสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ครัง้ที	่6/2564	เมือ่วนัเสารท่ี์	 
26	มิถุนายน	2564	ที่ผ่านมา	สำานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ที่	www.council.cmu.ac.th	หัวข้อ	:	กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/
สรปุมตกิารประชมุสภามหาวทิยาลยั	ซึง่ผูส้นใจสามารถเขา้ไปศกึษาเพิม่เติมได้		 
ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้...	จะขอนำามาแจ้งเฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

*หมายเหต	ุ		 กลุ่มที่	1	 สอบปริญญานิพนธ์แล้ว	แต่อยู่ระหว่างรอผล 
	 	 การพิจารณาผลงานวิชาการจากวารสารวิชาการ
	 	 กลุ่มที่	2	 สอบปรญิญานพินธแ์ลว้	แตร่อหลกัฐานการ	Submit 
	 	 กลุ่มที่	3	 ผลกระทบด้านสุขภาพ
	 	 กลุ่มที่	4	 ผลกระทบจาก	COVID
	 	 กลุ่มที่	5	 เหตุผลอื่น	ๆ
  
อนุมัติข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
 1.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2564
 2.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตร	ี(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2564	ซ่ึงมผีลใชบ้งัคบัต้ังแตป่กีารศกึษา	2564	
เป็นต้นไป	โดยให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนของหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ	คณะวิจิตรศิลป์	และ 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาบรูณาการอุตสาหกรรมดจิทิลั	วทิยาลยั
ศลิปะ	ส่ือ	และเทคโนโลย	ีเปน็ภาคการศกึษาละ	10,000	บาท	ตามอตัราเดมิ

แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (24 ธันวาคม 2563 – 23 ธันวาคม 2567) 
ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 รศ.ดร.ธงชัย	ฟองสมุทร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้นำาเสนอ
แผนปฏบิตังิานระยะ	4	ป	ีตอ่สภามหาวทิยาลยั	ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้รับทราบ 
แผนฯ	โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้	
 1. การที่คณะให้ความสำาคัญในเรื่องของ	Digital	 Technology	
และ	 Frontier	 Research	 เก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า	 การเกษตรอัจฉริยะ	 
เมอืงอัจฉรยิะ	การแพทย์ทีมุ่ง่เน้นวศิวกรรม	และวทิยาการข้อมลู	ซึง่เปน็ทศิทาง
การพฒันาทีด่	ีเพราะจะชว่ยสรา้งทกัษะสำาคญัใหแ้ก่บณัฑิตของคณะ	สำาหรบั
รองรบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและความตอ้งการของอาชีพในอนาคตตอ่ไป
 2. การสรา้งตน้แบบทางเทคโนโลย	ี(Technology	Readiness	Levels	
:	TRL	ระดับ	4	-	7)	และการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคอตุสาหกรรม	จะเปน็
แนวทางสำาคญัทีแ่สดงถงึความเป็นเลศิของคณะในการสร้างและพฒันาผลงาน 
     3. ปัจจุบันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 
มสีดัสว่นทีล่ดลง	ซึง่บรษิทัจากตา่งประเทศไดห้นัไปใหค้วามสนใจทีจ่ะลงทนุ
ในประเทศอื่นแทน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน	Advanced	Engineering	
ซึ่งสาเหตุหน่ึง	 เน่ืองมาจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตบุคลากรในด้าน
ดังกล่าว	 เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทเหล่าน้ันได้อย่างเพียงพอ	
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการ
จดัสรรทนุสว่นหนึง่	เพือ่สนบัสนนุมหาวทิยาลยัในการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม	 
เพือ่ยกระดบัทกัษะเดมิของบคุลากรในตลาดแรงงานใหด้ขีึน้	รวมทัง้อาจตอ้ง 
มีการสร้างกลไกที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ลงทุนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	คณบดีอาจจะต้องนำาประเด็นนี้ไปหารือ 
ในทีป่ระชมุสภาคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย	เพือ่หาแนวทาง
ร่วมกันในการตอบโจทย์ความต้องการลักษณะเดียวกันในอนาคตต่อไป

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ 
	 รศ.ดร.อานนท	์ชยัพานชิ	พนกังานมหาวทิยาลยั	
สงักดัคณะวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่ให้ดำารง
ตำาแหน่งศาสตราจารย์	ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์	ตั้งแต่
วันที่	1	กุมภาพันธ์		2561

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (เพิ่มเติม)
	 แตง่ตัง้	นางสาวผอ่งพรรณ	เจียรวริยิะพนัธ	์ผูท้รง
คณุวฒิุภายนอก	ใหเ้ปน็กรรมการตรวจสอบ	ทัง้นี	้ตัง้แต ่
วันที่	26	มิถุนายน	2564	เป็นต้นไป	

การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ได้ออก
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	(ฉบบัท่ี	12)	ซึง่หา้มใช้อาคารหรอืสถานทีส่ถาบนัอดุมศึกษา	 
เพือ่จัดการเรยีนการสอน	รวมท้ังการสอบ	การฝกึอบรมหรอืกจิกรรมใด	ๆ 	ทีม่ ี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	 ทำาให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค	 
โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์	ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระยะ
เวลาหรอืกำาหนดกิจกรรมอ่ืนมาทดแทนการฝกึงาน	และปรบัวธิกีารวดัประเมนิ
ผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการสอนแบบออนไลน์หรือกิจกรรมอื่น
ที่ได้ดำาเนินการไป	 แต่เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิด
ผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา	คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา	(กมอ.)	
พิจารณาแล้วเห็นว่า	เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษา	
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการ	 “ให้ขยายเวลาการศึกษาที่กำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกระดับ	 สำาหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษา
ครบตามที่กำาหนดในปีการศึกษา	2563	ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว	ออกไปอีก	1	ปีการศึกษา	ทั้งนี้	ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการ
ขยายระยะเวลาการศกึษาดงักลา่ว	โดยไมต่อ้งเสนอคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาพิจารณา”

พิจารณาการขออนุโลมขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
	 โดยให้อนุโลมขยายเวลาการศึกษาในปีการศึกษา	 2564	 ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จำานวน	123	ราย	เป็นกรณีพิเศษ	ดังนี้

ระดับการศึกษา

รวม

กลุ่มที่	1 กลุ่มที่	3กลุ่มที่	2 กลุ่มที่	4 กลุ่มที่	5

รวม (ราย)

ระดับปริญญาโท	รหัส	58
ขยายเวลากรณีพิเศษ	ครั้งที่	2
ระดับปริญญาโท	รหัส	59
ขยายเวลากรณีพิเศษ	ครั้งที่	1
ระดับปริญญาเอก	ฐานปริญญาตรี	รหัส	56
ขยายเวลากรณีพิเศษ	ครั้งที่	1
ระดับปริญญาเอก	ฐานปริญญาโท	รหัส	57	
ขยายเวลากรณีพิเศษ	ครั้งที่	2
ระดับปริญญาเอก	ฐานปริญญาโท	รหัส	58
ขยายเวลากรณีพิเศษ	ครั้งที่	1
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 4.	ปจัจุบนัประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศจนีต่างใหค้วามสนใจ 
ในเรือ่งของเศรษฐกจิสเีขยีว	(Green	Economy)	มากขึน้	ซึง่แสดงใหเ้ห็นภาพ 
ในอนาคตอันใกล้ว่า	 หลังจากสมรภูมิด้านวัคซีน	 (Vaccine	War)	 จบแล้ว	 
ในอีก	1	-	2	ปีข้างหน้า	จะนำาไปสู่สมรภูมิด้านเศรษฐกิจสีเขียวต่อไป	การที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการวิจัยข้ันแนวหน้า	 การผลิตบัณฑิต	
และการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับแนว
โน้มของเศรษฐกิจสีเขียวได้	 จะเป็นแผนกลยุทธ์ท่ีตอบโจทย์แนวโน้มความ
ต้องการในอนาคตได้เป็นอย่างดี
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
 1. ศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือและมีความ
สามคัคกีนัเปน็อยา่งมาก	หากสามารถดึงจุดแขง็ของศษิย์เกา่มาชว่ยสนบัสนนุ
งานของคณะได	้กจ็ะส่งผลใหก้ารดำาเนนิงานของคณะสามารถไปสูเ่ปา้หมาย
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 2.	 แนวทางในการพัฒนาไปสู่การเป็น	 International	 School	
of	 Engineering	 นั้น	 มีตัวอย่างของประเทศจีน	 ในช่วงแรกของการเปิด
ประเทศ	 รัฐบาลกลางได้มีนโยบายให้เปิด	 International	 School	 ข้ึนมา 
ในมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่เรื่องการดึงดูดนักศึกษา
จากตา่งประเทศใหเ้ข้ามาศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัของจนีเพ่ิมมากขึน้เทา่นัน้	 
แต่ยังมีเป้าหมายในการดึงดูดอาจารย์จากต่างประเทศและบริษัทข้ามชาต ิ
ให้เข้ามาสร้างความร่วมมือร่วมกันด้วย	 คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจจะนำา
ตวัอยา่งดงักลา่วมาพัฒนาใหเ้ปน็แนวทางทีเ่หมาะสมกบับรบิทของคณะตอ่ไป	 
โดยอาจจะเริม่จากการลงทุนเพือ่สรา้งภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีงของคณะให้เป็น 
ที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น	 รวมท้ังจะต้องพยายามดึงดูดให้อาจารย์ 
ชาวตา่งชาตทิีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นต่าง	ๆ 	ใหเ้ขา้มาสอนหรอืทำาวจิยั 
ในคณะให้มากขึ้นด้วย	 เนื่องจากการเข้ามาของอาจารย์ชาวต่างชาติ	 
นอกเหนือจากจะได้ด้านความรู้ความสามารถแล้ว	 ยังจะได้เครือข่ายความ
ร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อคณะอีกทางหน่ึงด้วย	 สำาหรับความร่วมมือกับ
บริษัทข้ามชาติน้ัน	 อาจจะเริ่มกับบริษัทในประเทศไทยที่มีฐานการผลิต 
อยูใ่นหลายประเทศหรอืหลายภมูภิาคกอ่น	เพือ่เปน็สะพานเชือ่มในการขยาย
ไปยังต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น	ๆ	ในอนาคตต่อไป

แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (30 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2568) ของ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
	 ศาสตราจารย	์นพ.บรรณกจิ	โลจนาภวิฒัน	์คณบดคีณะแพทยศาสตร์	
ไดน้ำาเสนอแผนปฏบิตังิานระยะ	4	ป	ีตอ่สภามหาวทิยาลยั	ทีป่ระชมุพจิารณา
แล้วรับทราบแผนฯ	โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้	
 1. การให้ความสำาคัญเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากร	เนื่องจาก
บคุลากรของคณะมศีกัยภาพสงู	จงึสามารถทีจ่ะพฒันาให้กา้วหนา้ไดอ้กีหลาก
หลายดา้น	ตวัอยา่งเชน่	การศกึษาจโีนม	(Genome)	หรอืการศกึษาวจิยัเกีย่ว
กับผลิตภัณฑ์ด้านเวชพันธุศาสตร์ข้ันสูง	 (Advanced	 genetics	medical	 
products)	 	 หรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ 
ฉกุเฉนิขัน้สงู	(Advance	parametric	medical	product)	หรอืการศึกษาโรค

อุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น	เป็นต้น		ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของ	มช.	นั้นมีความรู ้
ความสามารถสูงที่จะไปแข่งขันในระดับโลกได้	
 2. ขอชืน่ชมคณบดแีละทมีบรหิารในการผลกัดนัการยกระดับการใช้
เทคโนโลยดีจิิทลัเปน็แกนกลางบรกิารทางการแพทย	์(Digital	Health	Care)	 
รวมทั้งการบูรณะปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ 
ผูม้ารบับรกิาร	ทัง้นี	้มขีอ้สงัเกตเรือ่งการจัดซือ้จดัจา้ง	เนือ่งจากระบบการจดัซือ้ 
จัดจ้างของมหาวิทยาลัยน้ัน	 อาจไม่ได้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนภารกิจตาม
ยทุธศาสตรข์องคณะไดม้ากเทา่ทีค่วร	เพราะการจะเปน็ศนูยก์ลางทางการแพทย	์ 
(Medical	Hub)	นัน้	การจดัซือ้เครือ่งมอืทางการแพทยอ์าจจะตอ้งอาศัยเครือ่งมอื 
ที่สามารถทำางานร่วมกันได้ในหลายหน่วยงาน	 มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ร่วมกัน	 และตั้งอยู่บนฐานข้อมูลแบบเดียวกันหรือมีความแตกต่างกันน้อย		 
ซึ่งหากคณะมีการวางแผนเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้ว	ก็จะช่วยในการพัฒนา
อปุกรณแ์ละขอ้มลูตา่ง	ๆ 	ให้เกดิการบรูณาการกนัมากขึน้ผา่นระบบ	Internet	
of	Things	ซึ่งสามารถดำาเนินงานได้ง่ายขึ้น	รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนช่วยให้
คณบดีและทีมผู้บริหารสามารถดำาเนินงานให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์	(Medical	Hub)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น		
 3. การให้ความสำาคัญเร่ือง	 Advanced	 learning	 platform		 
ทั้งในส่วนของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว	 และแพทย์ประจำาบ้าน	
เพราะการต่อยอดความรู้และการเพ่ิมประสบการณ์เป็นเรื่องสำาคัญ	 ดังนั้น	 
การวางแผนเรื่อง	 Advanced	 learning	 platform	 ของคณะจะเป็นการ
ตอบสนองในเรื่องดังกล่าว		
 4. ด้านหลักสูตรนานาชาติ	ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ให้ผูท่ี้มคีวามสนใจทีเ่ปน็ชาวตา่งชาตเิข้ามาศึกษาเพิม่มากข้ึน	เนือ่งจากจังหวดั
เชยีงใหมเ่ปน็พืน้ทีเ่ขตรอ้น	ทำาใหก้ารเกดิโรคมคีวามซบัซอ้นและมโีรคอบุตัใิหม	่ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้มีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อได้	 สำาหรับ
เรื่องโรคอุบัติใหม่นั้น	 หากคณะมุ่งความสนใจไปที่งานวิจัยเทคโนโลยี 
ด้านการรักษา	รวมไปถึงการริเริ่มในการรองรับธุรกิจ	Start	up	ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต	จดุนีอ้าจสง่ผลใหค้ณะแพทยศาสตร	์มช.	กลายเปน็	Supply	chain	
ใหก้บัวงการแพทยใ์นเร่ืองผลงานวจิยั	หรอืสิง่ประดษิฐ์ท่ีมคีวามสำาคญัตอ่การ
พัฒนาสุขภาพในอนาคตได้

 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า	 คณะควร
วางแผนการดำาเนินงานด้านเงินงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม	เนื่องจากเงิน 
งบประมาณแผ่นดินท่ีนำามาสนับสนุนโรงเรียนแพทย์ต่าง	 ๆ	 จะมีปริมาณ 
ทีน่อ้ยลง	และการเปน็โรงเรยีนแพทยท์ีต่ัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดั	จะมผีูบ้รจิาคเงนิ 
สนับสนุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพมหานคร	 จึงขอ
เสนอแนะให้คณบดีและทีมบริหารงานของคณะจัดทำาแผนงบประมาณ 
การเงนิ	(Financial	plan)	ในระยะ	4	ปไีวด้ว้ย	เนือ่งจากคณะแพทยศาสตรเ์ปน็
โรงเรยีนแพทยท์ีก่อ่ตัง้มานาน	อปุกรณก์ารเรยีนการสอนมกีารใช้งานมาเป็นเวลานาน	 
จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่	 ดังนั้น	 คณบดีและทีม
บริหารควรนำาเรือ่งนีไ้ปปรกึษาหารือกบัคณะกรรมการอำานวยการประจำาคณะ	 
เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันต่อไป

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ	มช.	เรื่อง	แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ	ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2564	
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ลงวันที่	2	กรกฎาคม	2564	เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา	(กมอ.)	ที่มีมติให้ความเห็นชอบ	“ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการ
ฝึกงานหรือฝึกภาคสนามเป็นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำาโครงงาน	หรืออาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์	 
หรือจัดกระบวนวิชาทดแทน	 หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีเห็นสมควรที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับท่ีหลักสูตรกำาหนด	 
โดยให้ครอบคลุมการดำาเนินการดังกล่าวที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำาเนินการไปก่อนนี้ด้วยแล้ว	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2563	เป็นต้นไป	จนกว่า 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีมติเป็นอย่างอื่น”



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบริหารจัดการน้ำา 

	 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
ของโลก	ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการผันผวน
ของฤดกูาล	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณฝนและน้ำา  
จึงทำาให้เกิดน้ำาท่วมและน้ำาแล้งท่ัวทุกพื้นท่ีและเป็นประจำา
ทุกปี	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน	
มหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดเ้ลง็เหน็ปัญหา
ดงักลา่ว	จงึได้จดัตัง้โครงการศนูยว์ชิาการสนบัสนนุดา้นการ
บริหารจัดการน้ำา มช.	ขึ้นมา	 เพื่อให้มีหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
สนับสนุนทางวิชาการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำาแบบครบวงจร	ภายใตย้ทุธศาสตรเ์ชงิรกุของมหาวทิยาลยั	 
ในยุทธศาสตร์ที่	 1	 :	 เรื่องนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน	 และการดำาเนินการภายใต้นโยบายเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	
 รศ.ชูโชค อายพุงศ ์ประธานคณะทำางานดา้นวชิาการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำา	และ	ผศ.ดร.ดำารงศักดิ์  
รินชุมภู คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการฯ	 จึงได้นำาความ
คืบหน้าของโครงการศูนย์วิชาการสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการน้ำา	มช.	มาแจง้ใหท้ีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัไดรั้บทราบ	 
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นที่จะนำาไปดำาเนินการต่อไป	 ซึ่งใน 
ระยะเริ่มต้นของศูนย์ฯ	 นี้	 ได้มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	 
จะก้าวไป “เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ สนับสนุนการ
วิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรน้ำาแบบครบวงจร  
เพ่ือความเป็นเลศิในระดบัชาตแิละนานาชาต”ิ	ทีมุ่ง่เนน้พนัธกิจ	

(Mission)	หลัก	4	เรื่อง	ได้แก่	(1)	การสร้างองค์ความรู้และ
นวตักรรมดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำาของประเทศ	(2)	 
การบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำาร่วมกับทุกภาคส่วน	 (3)	 การถ่ายทอด
องคค์วามรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำา 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 (4)	 การบริการทางวิชาการแก่
สังคมดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำาอยา่งทัว่ถึง	โดยแบง่ 
การดำาเนินงานออกเป็น	3 ระยะ ดังนี้	
 ระยะที ่1 : มรีะยะเวลาโดยรวมท้ังสิน้ 1 ป ีซึง่เบือ้งต้น 
จะดำาเนินการ	 (1)	 จัดต้ังหน่วยงานภายใน	 (Consortium)		
(2)	 จัดทำาคลังข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการน้ำา	 มช.	 (3)	 จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 (4)	 จัดลำาดับความสำาคัญ
ของวิชาการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำา	 และ	 (5)	 
จัดระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	
 ระยะท่ี 2 : มีระยะเวลาการทำางาน 2 ปี โดยจะ 
ดำาเนนิการ	(1)	สนบัสนนุใหเ้กิดการบรูณาการการวจิยั	(2)	การให้ 
บริการทางวชิาการ	(3)	การบริการด้านขอ้มูล	(4)	การพฒันา 
หลักสูตร	และ	(5)	การให้ความเห็นเชิงวิชาการ	เพื่อนำาไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำา 
 ระยะที ่3 : เป็นการดำาเนนิการทีต่่อเนือ่งจากระยะที ่1  
และระยะที ่2	โดยจะดำาเนนิการในกิจกรรมตา่ง	ๆ 	ท่ีกำาหนดไว้ 
ในทัง้	2	ระยะขา้งตน้ใหป้รากฏผลสำาเรจ็อยา่งเปน็รปูธรรมยิง่ขึน้
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	 จากการดำาเนนิการสำารวจงานวชิาการและจดัทำาคลงัข้อมลูทีผ่า่นมา	พบวา่	ในปจัจบุนัมสีว่นงาน/สถาบนั/ศนูยวิ์จัย/
กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยต่าง	ๆ	ภายในมหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการเรื่องน้ำาไว้เป็นจำานวนมากและเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูง	ทำาให้
มหาวิทยาลัยมีฐานองค์ความรู้ทั้งคลังงานวิชาการ	 คลังฐานข้อมูล	 และคลังเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมจะเริ่มต้นทำางานและ 
ต่อยอดการบริหารจัดการเรื่องน้ำาให้ก้าวหน้าไปอย่างเร็วได้	โดยหน่วยงานเหล่านั้น	มีความยินดีที่จะเข้าร่วมในการสนับสนุน
ทางวิชาการให้แกศู่นยฯ์	ด้วย	เพือ่ที่จะ “รว่มดว้ย ชว่ยกนั”	ในการพัฒนางานด้านนี้ของมหาวทิยาลัยให้มีความเจริญกา้วหน้า	
มีความโดดเด่น	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวมต่อไป	ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฯ	อยู่ระหว่างการดำาเนินงานในระยะที่	2	และ
คาดว่าผลผลิตหลักที่จะได้รับจากศูนย์ฯ	 ในอนาคต	 คือ	 มหาวิทยาลัยจะมีระบบองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ	 
มเีครือขา่ยและความร่วมมือกับหนว่ยงานทกุระดับ	มงีานวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมทีม่คุีณภาพสงูอย่างตอ่เนือ่ง	 
มีบทความตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	 มีหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่	 มีการถ่ายทอด 
องคค์วามรูแ้กท่กุภาคสว่น	และมกีารบรกิารวชิาการทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการของทกุภาคสว่นอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยท่ีประชมุ
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ ดังนี้ 

 1. การบรหิารจดัการน้ำาม	ี2	ระดบั	คอื	(1)	ระดบัองค์
ความรู	้เชน่	แนวทางในการบรหิารจดัการน้ำา	ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	 
ภมูปิญัญาชมุชน	วทิยาการในระดบัประเทศและระดบัสากล	
เป็นต้น	และ	(2)	ระดับปฏิบัติการ	ซึ่งเป็นการนำาองค์ความรู้
ในระดับท่ี	1	ไปปฏิบตัโิดยหนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง	หาก
มหาวทิยาลยัสามารถทำาการเก็บขอ้มลูภมูปิญัญาและศกึษาองค์
ความรู	้โดยมกีรณีศึกษาท่ีสามารถเปรยีบเทียบไดท่ั้วประเทศ	
กจ็ะเปน็ประโยชนแ์กช่มุชนหลาย	ๆ 	ชมุชนทีต่อ้งการบรหิาร
จัดการน้ำาภายในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
 2. คณะทำางานฯ	 ควรร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม
และนักโบราณคดีล้านนาของมหาวิทยาลัยทำาการค้นคว้า
วิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำา 
ในอดตี	ตวัอยา่งเช่น	การต้ังอาณาจกัรลา้นนาของพญามงัราย	
ซึง่ไดมี้การออกกฎหมายเรือ่งการจดัการน้ำาชมุชนในภาคเหนอื
และการจัดตัง้คณะกรรมการข้ึน	เพือ่จดัสรรปรมิาณน้ำาให้แก่
สมาชิกภายในชุมชนเรียกว่า	“แก่ฝาย”	เป็นต้น
 3. การบริหารจัดการน้ำาจะเป็นโจทย์ใหญ่ของทุก
ภูมิภาคทั่วโลก	 คณะทำางานฯ	 ควรตั้งเป้าหมายในการเป็น
ผู้นำาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำาทั้งในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ	 โดยจัดทำาเป็นศูนย์บริหารจัดการที่มุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำาอย่างครบวงจรโดยใช้นวัตกรรม	
(Solution-oriented)	 เพื่อสร้างความแตกต่างจากศูนย์
บริหารจัดการน้ำาอื่น	ๆ
 4. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการน้ำา	 คือ	
แตล่ะหนว่ยงานมีชุดขอ้มูลท่ีไม่ตรงกัน	แตล่ะสำานกัวชิากต็า่ง
มีแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการน้ำาที่มีความแตกต่างกัน	 
ดงันัน้	เมือ่วธิกีารตา่ง	ๆ 	ถกูนำาเสนอตอ่สำานกังานทรพัยากรน้ำา 
แห่งชาติ	 (สทนช.)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีผิดรับชอบโดยตรง	
ทำาให้	สทนช.	ไม่สามารถทราบได้ว่าวิธีการใด	จะเป็นวิธีการ
ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่	ดังนั้น	หากศูนย์ฯ	
สามารถวเิคราะหเ์พ่ือหาเครือ่งมอืและนวตักรรมท่ีเหมาะสม 
ในการแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ได้	จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 5.  มลูนิธอิาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	
ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในการติดตั้งระบบโทรมาตรใน
พื้นที่ป่าต้นน้ำา	 ซึ่งทางมูลนิธิฯ	 มีความยินดีที่จะร่วมมือกับ	
มช.	 ในการนำานักวิชาการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้	โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา	(สสน.)	
และหน่วยงานอื่น	ๆ	ของภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย
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 รศ.ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะ 
ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (24 ธ.ค.  
2563 – 23 ธ.ค. 2567) ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหารคณะ  ได้นำาเสนอ
แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (30 ม.ค. 2564 – 29 ม.ค. 
2568) ต่อสภามหาวิทยาลัย

 รศ.ชูโชค อายุพงศ์ และ ผศ.ดร.ดำารงศักด์ิ   
รินชุมภู ได้นำาเสนอความคืบหน้าการดำาเนินงานของ 
คณะทำางานด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
จัดการน้ำา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อสภามหาวิทยาลัย

 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์  
ศรีบัณฑิตมงคล รศ.ดร. 
ชรินทร์ เตชะพันธ์ และ ผศ.ทพ. 
พิริยะ เชิดสถิรกุล พร้อมทีมงาน
สำานักงานมหาวิทยาลัย สำานักงาน
การตรวจสอบภายใน และสำานักงานสภามหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับการจัดทำาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบ 
การประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานรูปแบบใหม่ เม่ือวันท่ี 6 ก.ค. 2564
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